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ค าถามที่ผู้ถือหุ้นได้เขียนข้อค าถามฝากไว้ ธนาคารได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร และบันทึกใน
รายงานการประชุมสามัญฯ ครั้งนี้ มีดังนี้ 
 
Mr.Basant Kumar Dugar 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ผลการด าเนินของธนาคารมีกระแสเงินสดติดลบประมาณ 
13.724 ซึ่งถือเป็นเรื่องดี แต่ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ขอเรียนว่า การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานพร้อม
การขยายการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถึงการ
ขยายฐานสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เช่น การปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้       
งบกระเเสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานติดลบในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็
ตาม ธนาคารมีการติดตามสถานะการด าเนินงานและพิจารณาสภาพคล่อง
ของธนาคารอย่างสม่ าเสมอ 

คุณสถาพร  โคธีรานุรักษ์ 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ขอทราบผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงกว่าปี 2564 
เป็นอย่างมาก เกิดจากสาเหตุใด และผู้สอบบัญชีของธนาคารมีความเห็นเป็น
อย่างไร 

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ขอเรียนว่า  ในปี 2565 ธนาคารต้ังผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดย
พิจารณาถึงหลักความระมัดระวังเป็นส าคัญ และยังคงระดับ Coverage Ratio 
ในระดับสูงที่ 179.7% แม้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงกว่าปี 
2564 ส่วนหนึ่งจากสถานการณ์เศรษฐกิจในหลายภาคส่วนเริ่มกลับมาฟื้นตัว 
นอกจากนี้ธนาคารมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น ส่งผลให้ NPL Ratio ลดลงเป็น
เท่ากับ 3.26% ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้มีการตรวจสอบค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อของธนาคารในปี 2565 แล้วโดยเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม จากแบบ  56 -1 One Report ประจ าปี 2565 รายละเอียดตามงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน้า 205  รายการขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน 
จ านวนเงิน 1,180 ล้านบาท เกิดจากการลงทุนประเภทใด 

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงนิ ขอเรียนว่า ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยซึ่งมีการวัดมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดบันทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ราคาของ  
ตราสารมีการเปลี่ยนแปลงลดลงตามแนวโน้มของอุตสาหกรรม 
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คุณเบญจมาศ นามศิริพงศ์พนัธุ์  
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม รายละเอียดของรายได้อ่ืน (รายได้ดอกเบี้ย) ที่เพิ่มขึ้นในปี 
2565 

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงนิ ขอเรียนว่า รายได้ดอกเบี้ยปี 2565 ของธนาคารเพิ่มขึ้น 8.2% จากปี 2564 
โดยมาจากการขยายตัวของสินเชื่อที่มีคุณภาพประกอบกับการเพิ่มขึ้นของ
อัตราดอกเบี้ย ส าหรับรายได้ดอกเบี้ยอ่ืน ๆ นั้น เพิ่มขึ้น จาก 60 ล้านบาท
ในปี 2564 เป็น 260 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมาจากรายได้ดอกเบี้ยจาก
ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน 

คุณเบญจมาศ นามศิริพงศ์พนัธุ์  
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม รายละเอียดของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (ค่าใช้จ่ายอ่ืนของค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ย) ที่เพิ่มขึ้นในปี 2565 

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ขอเรียนว่า ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยปี 2565 ของธนาคารเพิ่มขึ้น 7.5% จากปี 2564 
โดยส่วนใหญ่จากการเพิ่มของอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
อ่ืน ๆ นั้น เพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
เป็นหลัก 

คุณอิกษณา โกวิทกูลไกร  
(ผู้รับมอบฉันทะ) 
คุณนลธวัช เลานัน 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม แนวโน้ม Expected Credit Loss (ECL) ในปี 2566 

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ขอเรียนว่า ณ สิ้นปี 2565 ธนาคารมีการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี
ส่งผลให้ NPLs Ratio-Gross เท่ากับ 3.26% ลดลงจาก 3.50% ณ สิ้นปี 
2565 ประกอบกับการรักษาระดับของ Coverage Ratio ในระดับสูงที่ 
179.7%  
 ทั้งนี้ ในปี 2566 ยังคงพิจารณาต้ังส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นโดยใช้หลักความระมัดระวัง ค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมในการ
ด าเนินธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงเป็นปัจจัยหลักใน
การพิจารณา โดยยังคงเป้าหมายระดับ Coverage Ratio ในระดับสูงที่
ประมาณ 170% 

คุณอิกษณา โกวิทกูลไกร  
(ผู้รับมอบฉันทะ) 

ขอสอบถาม แนวโน้ม Non-Performing Loan (NPL) ในปี 2566 

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ขอเรียนว่า เป้าหมาย NPL Ratio ในปี 2566 คือไม่เกิน 3.5% 
คุณวรรณี รุ่งจิระรัศมีกุล  
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม สาเหตุการจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิสูงกว่าหุ้นสามัญ 
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ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ขอเรียนว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารเป็นไปตาม
ข้อบังคับของธนาคาร ซึ่งได้เปิดเผยในแบบ 56 - 1 One Report หน้า 333 
ดังนี้ “หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลเหมือนหุ้นสามัญ แล้วยังได้รับเงินปันผล
พิเศษในอัตราตายตัวร้อยละสามต่อปี ก่อนหุ้นสามัญ” 

Mr.Basant Kumar Dugar 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ธนาคารมีการพิจารณาการจ่ายผลตอบแทนพิเศษ (Variable 
Bonus) ตามอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ หรือไม่ และเพิ่มค่าตอบแทนอ่ืน
ให้กับกรรมการได้หรือไม่ 

ผู้บริหารสายงานทรัพยากร
บุคคลและบรรษัทภิบาล 

ขอเรียนว่า การจ่ายผลตอบแทนพิ เศษ (Variable Bonus) ในแต่ละปี
ธนาคารจะพิจารณาจากผลก าไรของธนาคารที่เกิดขึ้นในปีน้ัน ๆ นอกจากนี้ 
ยังได้พิจารณาเทียบเคียงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์และธนาคารคู่เทียบ 
รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย 

คุณเบญจมาศ นามศิริพงศ์พนัธุ์  
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม เหตุผลกรณีค่าสอบบัญชีในปี 2565 จะมีรายละเอียดการ
ตรวจสอบจ านวน 2 ส่วน โดยในปี 2566 มีรายละเอียดการตรวจสอบเพียง
ส่วนเดียว ซึ่งหากไม่ก าหนดและเมื่อมีการตรวจสอบเพิ่มจะมีการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายหรือไม่ 

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ขอเรียนว่า ธนาคารก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของธนาคารประจ าปี 
2566 โดยรวมส านักงานใหญ่และสาขาภายในประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางและ
ขอบเขตงานเดียวกับปี 2565 ทั้งนี้ หากมีขอบเขตงานในการตรวจสอบ
เพิ่มเติม ธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอสอบถาม สาเหตุของการปรับราคาค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจ านวน 700,000 
บาท  ซึ่งปัจจุบัน ธนาคารได้น าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานซึ่งคาดว่า 
น่าจะลดค่าใช้จ่ายได้ 

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ขอเรียนว่า ค่าสอบบัญชีที่ปรับตัวขึ้นจากเดิม จากการตรึงราคาเดิมเป็น
เวลา 3 ปี เนื่องจากการด าเนินงานของธนาคารที่มีการขยายตัว การเพิ่มขึ้น
ของธุรกรรมทางการเงิน การเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความ
ซับซ้อน รวมถึงโครงสร้างทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งผู้สอบ
บัญชีให้ค าแนะน าเพิ่มเติมเรื่องการควบคุมภายในซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ 
นอกเหนือไปจากสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัว
สูงขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การด าเนินงาน
ของธนาคารเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งท าให้
ธนาคารสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมศักด์ิ ธรรมชาติสุนทรี 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม กรณีผู้สอบบัญชีที่ระบุ จ านวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคารที่ผ่านมา 
เป็นการสอบบัญชีให้กับธนาคารใด 

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ขอเรียนว่า ผู้สอบบัญชี ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยคุณรัตนา จาละ ได้รับ
แต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารต้ังแต่ปี 2563 รวม 3 ปี โดยส านักงาน 
อีวาย จ ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

คุณจอมพล ปัญกุล 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอเสนอแนะ ในการออกเสียงลงคะแนนวาระพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของธนาคาร จ านวน 6 ข้อ ควรให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้
ในแต่ละข้อที่แก้ไขเพิ่มเติม 

Mr.Basant Kumar Dugar 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ธนาคารมีการจัดหลักสูตรการอบรมของสถาบัน International 
Institute for Management Development ( IMD)  Lausanne, Switzerland 
ให้กับประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือไม่ 

ผู้บริหารสายงานทรัพยากร
บุคคลและบรรษัทภิบาล 

ขอเรียนว่า ธนาคารได้มีแผนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์และปัจจัยแวดล้อมใหม่ ๆ อยู่
เสมอ ส าหรับหลักสูตรที่เสนอ  ธนาคารขอรับไว้พิจารณาความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม 

Mr.Basant Kumar Dugar 
(ผู้ถือหุ้น) 

ธนาคารมีแนวทางในการจัด Roadshow ร่วมกับ  บริษัท  TRIS หรือ 
Moody’s หรือ S&P หรือไม่ 

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ขอเรียนว่า ปัจจุบันธนาคารกรุงไทยได้รับอันดับความน่าเชื่อถือจาก Fitch 
Ratings, Moody’s Investor Services แ ล ะ  S&P Global Ratings ซึ่ ง
ธนาคารมีการประชุมหารือร่วมกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือและพบ
นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 

Mr.Basant Kumar Dugar 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอรับเอกสารหนังสือรายงานความยั่งยืน 

ผู้บริหารสายงานสื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร 

ขอเรียนว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร 
(https://krungthai.com/Download/CSR/CSRDownload_73Sustainability-
new.pdf) 

คุณปิ่นปินัทธ์ เหลืองอมรไพศาล  
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ธนาคารมีวิธีการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างไร ภายหลัง
จากที่ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการในช่องทางดิจิตอลได้ 
และขอทราบต้นทุนทางการเงินส าหรับการให้บริการในช่องทางดิจิทัลของ
ธนาคารในแต่ละปี 
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ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ขอเรียนว่า ธนาคารบริหารจัดการค่าใช้จ่ายโดยองค์รวม และเพิ่ ม
ป ระสิ ทธิ ผล ในการด า เนิ น งาน  (Productivity Improvement) อย่ า ง
สม่ าเสมอ อีกทั้ง การขยายบริการด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จ านวน
ผู้ใช้งาน เป๋าตัง และ Krungthai Next เพิ่มขึ้นท าให้ธนาคารได้รับโอกาสต่อ
ยอดธุรกิจจากโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการประเมินความต้องการของ
ลู ก ค้ า ไ ด้ อ ย่ า ง ต ร ง จุ ด จ า ก ฐ าน ข้ อ มู ล ข น า ด ให ญ่  (Big Data) 
การให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย
ลดต้นทุนการด าเนินการรวมถึงสร้างรายได้ให้กับธนาคารเพิ่มเติม 

คุณอารีย์รัตน์ สถิตย์วรกุล 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม หากเกิดกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ธนาคารได้เตรียมแผนรับมือ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักทางธุรกิจไว้อย่างไร  และสภาพ
คล่องของธนาคารมีเพียงพอส าหรับความต่ืนตระหนกของประชาชนผู้ฝากเงิน
หรือไม่ เนื่องจากสัดส่วนการปล่อยกู้ต่อการรับฝากมีจ านวนสูงถึงร้อยละ 90 

ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง ขอเรียนว่า หากเกิดกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ธนาคารมีการติดตามสภาพ
คล่องอย่างสม่ าเสมอ โดยมีจัดท า LCR และ NSFR รวมถึงการจัด Stress 
Test เพื่อดูความเพียงพอของสินทรัพย์สภาพคล่องให้ครอบคลุมกับกระแส
เงินสดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นประจ า โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2566 LCR และ NSFR มีค่าเท่ากับ 208.63% และ 130.52% ตามล าดับ 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนดเป็นอย่างมาก และมีสภาพคล่องเพียง
พอที่จะสามารถรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ปัจจุบัน ณ วันที่ 4 เมษายน 
2566 ธน าค ารมี ส ภ าพ คล่ อ งส่ วน เกิ น ที่ อ ยู่ ใน รูป ขอ ง  Net Repo 
(Repurchase Agreement) สูงถึงประมาณ 4 แสนล้านบาท กอปรกับมี
พันธบัตรที่ปลอดภาระอีกประมาณ 1 แสนล้านบาท  

คุณอารีย์รัตน์  สถิตย์วรกุล 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ขอทราบนโยบายด้านความปลอดภัยส าหรับลูกค้าที่ใช้ แอป
พลิเคชันของธนาคารว่ามีการด าเนินการอย่างไร หรือเป็นการด าเนินการ
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารมีวิธีใดที่จะสร้าง
ความมั่นใจให้ลูกค้าผู้ฝากเงินของธนาคาร 

ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี 
 
 
 

ขอเรียนว่า ธนาคารให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยส าหรับลูกค้าที่ใช้
แอปพลิเคชันของธนาคารเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการก าหนดและปฏิบัติตาม
นโยบายความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่ ง อ้างอิงมาจาก
มาตรฐานสากล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ
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ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี 
(ต่อ) 
 
 

จากหน่วยงานก ากับดูแล อาทิเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณ ะกรรมการก ากั บหลั กท รัพ ย์ และตลาดหลั กท รัพ ย์  เป็ น ต้น
 นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนาระบบให้มี
ความปลอดภัย ต้ังแต่กระบวนการเริ่มต้นของการออกแบบสถาปัตยกรรม
และความปลอดภัย การพัฒนาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย อาทิเช่น 
การป้องกันการใช้งาน Krungthai Next บนเครื่องที่ Root หรือ Jailbreak 
การป้องกันการบันทึกหน้าจอ และมาตรการงดส่ง Link ในช่องทาง E-mail 
และ SMS เพื่อไม่ให้ลูกค้าสับสน และการทดสอบความปลอดภัยของระบบ
ก่อนที่จะเปิดให้ใช้บริการ และเพื่อให้ธนาคารสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยส าหรับลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชันของ
ธนาคาร ทางธนาคารได้มีการท างานร่วมกับศูนย์ประสานงานความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) เพื่อแบ่งปัน
ข้อมูลวิธีการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามใหม่ ๆ เป็นประจ าอยู่เสมอ 

คุณสถาพร  โคธีรานุรักษ์ 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ขอทราบความเสียหายของธนาคารที่เกิดจากการถูกโจรกรรมทาง
เทคโนโลยี (Hacker) ในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้รับความเสียหายเท่าใด และมีการ
ป้องกันอย่างไร 

ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี ขอเรียนว่า ในปีที่ผ่านมา (2565) จนถึงปัจจุบัน ธนาคารไม่พบความ
เสียหายที่เกิดจากการถูกโจรกรรมทางเทคโนโลยี (Hacker) ที่มีการโจมตี
มายังระบบงานของธนาคารโดยตรง ทั้งนี้ธนาคารให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่เสมอ โดยมีการลงทุนเพื่อ
พัฒนาทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของธนาคารอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ดี 
ธนาคารพบว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีท าการโจมตีไปยังกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่
หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อ ทั้งนี้ธนาคารได้ให้ความร่วมมือและให้ความ
ช่วยเหลือตามบทบาทและหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในทุกกรณี 
นอกจากนี้ธนาคารยังคงมีแนวทางในการกระตุ้น ส่งเสริมความตระหนักรู้
ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งส าหรับพนักงานและลูกค้า ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ของธนาคารอย่างสม่ าเสมอ 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ขอทราบนโยบายการให้สินเชื่อของธนาคารแก่ผูท้ี่มีประเด็นด้าน
การคอร์รัปชัน, สิ่งแวดล้อม, การค้ามนุษย์, และยาเสพติด 
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สายงานสื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร 

ขอ เรียนว่ า  น โยบายการให้ สิ น เชื่ ออย่ างมี ความ รับผิ ดชอบของ
ธนาคารกรุงไทย (Responsible Lending Policy) ธนาคารได้ก าหนด
ประเภทของสินเชื่อที่จะไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อ (Exclusion List) ไว้
อย่างชัดเจน รวมไปถึงก าหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อส าหรับ
อุตสาหกรรมเฉพาะหรือกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง (Sector Specific 
Guidelines) โดยมีการติดตามผล และมีการทบทวนกระบวนการเพื่อสร้าง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายขอบเขตการด าเนินงานด้านการให้
สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ธนาคารมีความประสงค์จะให้หน่วยงานราชการสนับสนุน
นโยบายเกี่ยวกับการคอร์รปัชันอย่างไร 

สายงานสื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร 

ขอเรียนว่า จัดฝึกอบรมภาคบังคับเรื่องการคอร์รัปชัน หรือจัด Forum เพื่อ
แชร์ข้อมูล ต่าง ๆ ส าหรับผู้บริหารทุกระดับขององค์กร มีการพิจารณาส่ง
เรื่องและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เช่น ปปช. สตช. อย่างต่อเนื่อง 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอทราบว่าเมื่อพนักงานธนาคารทุจริต ธนาคารต้องรับผิดชอบในกรณี
ดังกล่าวหรือไม่ 

ผู้บริหารสายงานทรัพยากร
บุคคลและบรรษัทภิบาล 

ขอเรียนว่า ความมากน้อยของความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นราย
กรณีไป 

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง 
(ผู้ถือหุน้) 
 

ขอสอบถาม ที่ผ่านมาธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดผ่านทางตู้ 
ATM  ในช่องทาง Krungthai Next รายการละ 10 บาท  ซึ่งธนาคารได้รับ
วิพากษ์วิจารณ์ อย่างรุนแรง จึ งเห็นว่าธนาคารควรยกเลิกการคิด
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่มาใช้บริการ  

ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และ
ผลิตภัณฑ์รายย่อย 

ขอเรียนว่า ธนาคารเข้าใจและน้อมรับผลตอบรับจากลูกค้าต่อเรื่อง
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai Next และได้ท าการเลื่อนวันที่มีผลบังคับใช้ออกไปเรียบร้อยแล้ว 

ผศ.ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล    
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม เสนอแนะให้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของพนักงานตาม
สาขาต่าง ๆ  โดยการเน้นการให้บริการ และลดปริมาณงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหลักของธนาคาร เช่น การจัดจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ผู้บริหารสายงานเครือข่าย
ธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 

ขอเรียนว่า ธนาคารอยู่ระหว่างการบูรณาการการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทย    
ทั้งในด้านการจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมตาม Capacity Model ด้านการปรับปรุง
กระบวนการการให้บริการผ่านระบบ Q-touch และระบบ E-solution รวมถึงการจัดสรร
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง  ๆที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการให้บริการ เช่น Tablet เป็นต้น 
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คุณวิบูล ธนสารไพบูลย์ 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอทราบนโยบายในการบริหารสาขาให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากบางพื้นที่
มีสาขาของธนาคารมากเกินความจ าเป็น 

ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และ
ผลิตภัณฑ์รายย่อย 

ขอเรียนว่า ธนาคารมีการทบทวนแผนการบริหารสาขาอย่างต่อเนื่อง โดย
ค านึงถึงหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ศักยภาพของพื้นที่ ฐาน
ลูกค้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคสู่สังคม Digital ทั้งนี้จาก
การคาดการณ์ตามปัจจัยดังกล่าว จ านวนสาขาจะยังคงลดลง เพื่อให้เกิด
สมดุลทางด้านต้นทุนการบริการ และความสะดวกในการเข้าถึงบริการของ
ลูกค้าผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ 

คุณวีรยุทธ ธงถาวรสุวรรณ 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ปัจจุบันสาขาของธนาคารมีจ านวนที่ลดลง และมีการปรับลด
พนักงานท าให้ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ธนาคารมีแนวทาง
ในการด าเนินการอย่างไร 

ผู้บรหิารสายงานกลยุทธ์และ
ผลิตภัณฑ์รายย่อย 

ขอเรียนว่า ธนาคารอยู่ระหว่างการด าเนินการใช้ Capacity Model รูปแบบ
ใหม่เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจ านวนพนักงานให้สอดคล้องกับ 
จ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละสาขา พร้อมกันนี้ธนาคารยังเร่งพัฒนา
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สาขาให้ทันสมัย และปรับปรุงกระบวนการการ
ท างาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีขึ้น 

คุณวีรยุทธ ธงถาวรสุวรรณ 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ปัจจุบันธนาคารยังมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ 

ผู้บริหารสายงานก ากับ
กฎเกณฑ์และกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเรียนว่า โดยหลักตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แจ้งว่า 
เนื่องจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในธนาคารเกินร้อยละ 50) 
มิ ได้มีลั กษณะเป็นการประกอบวิสาหกิจหรือกิจการเชิ งพาณิ ชย์
เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ ประกอบกับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ต้ังขึ้น
ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นงานฝ่ายหนึ่งของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมี
ฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและตามกฎหมายอ่ืน กองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูฯ จึงมีสถานภาพเช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูฯ จึงไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนั้น เมื่อธนาคารกรุงไทยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
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ผู้บริหารสายงานก ากับ
กฎเกณฑ์และกฎหมาย (ต่อ) 

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ดังนั้น ธนาคารกรุงไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
ค านิยามของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม 
ธนาคารกรุงไทยยังคงมีสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่มีหน่วยงาน
ของรัฐถือหุ้นเกินร้อยละ 50 อยู่เช่นเดิม ท าให้การเปลี่ยนสถานภาพของ
ธนาคารกรุงไทยไม่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและการด าเนินธุรกิจ
ของธนาคารแต่อย่างใด 
 ส าหรับการตีความสถานภาพของธนาคารกรุงไทยตามกฎหมายฉบับ
อ่ืน ๆ นั้น จะเป็นไปตามขอบเขตและบทนิยามของค าว่า "รัฐวิสาหกิจ" 
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับซึ่ งมีความแตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการบังคับใช้ของกฎหมาย ซึ่งจะต้องพิจารณา
เป็นกรณี ๆ ไป และแม้ว่า สถานภาพของธนาคารตามกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ 
จะมีการตีความที่แตกต่างกันออกไป  

คุณวีรยุทธ ธงถาวรสุวรรณ 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม การใช้งาน Krungthai Next ในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ยังมี
ปัญหาขัดข้องบ่อยครั้ง ธนาคารมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างใด 

ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี ขอเรียนว่า ธนาคารให้ความส าคัญด้านความมั่นคงและความพร้อมในการ
ใช้งานในทุก ๆ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารโดยธนาคารมีการ
ลงทุนเพื่อที่จะจัดหาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ เช่น ระบบคลาวด์  ที่จะ
สามารถรองรับการใช้งานที่มากขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญในบางช่วงเวลาและ
กระจายการรองรับการใช้งานไปในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง 
 ทางธน าคารยั งมี ก ารพัฒ นากระบวนการการท างานที่ เป็ น
มาตรฐานสากลในการพัฒนาแอปพลิเคชันในการด าเนินงาน และดูแล
รักษาระบบ 
 อีกทั้งธนาคารยังด าเนินการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสายงาน
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความมั่นใจที่จะดูแลระบบต่าง ๆ ได้ดี 

คุณวีรยุทธ ธงถาวรสุวรรณ 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม เครื่อง Passbook Update ของธนาคารมีขัดข้องบ่อยครั้ง 
ธนาคารมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างใด 
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ผู้บริหารสายงานบริหารคุณภาพ
สินเชื่อและกระบวนการธุรกิจ
เครือข่ายรายย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเรียนว่า ปัญหาหลักในการใช้งานเครื่อง Passbook Update สรุปได้ 
ดังนี้ 
ปัญหาท่ีเกิดจากแถบแม่เหล็กที่สมุด 
 1. ประชาสัมพันธ์ให้สาขาท าการ Encode สมุดบัญชีคู่ฝากให้ลูกค้าทุก
ครั้งที่สมุดบัญชีคู่ฝากมีปัญหาไม่สามารถปรับสมุดบัญชีคู่ฝากได้ส าเร็จ 
 2. ประชาสัมพันธ์ให้สาขาแจ้งลูกค้าถึงวิธีการเก็บรักษาสมุดบัญชีคู่ฝาก
ให้ ถู ก วิ ธี  เช่ น  เก็ บสมุ ด ให้ อยู่ ห่ างจาก อุปกรณ์ ที่ มี คลื่ น แม่ เหล็ ก 
(โทรศัพท์มือถือ) 
 3. ติดตามการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ Incident ที่เกิดขึ้นรายสัปดาห์
กับผู้ให้บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่อง Update Passbook (Vendor) 
 4. ประสานงานกับ ทีม Insurance, Investment and Retail Deposit 
Product เพื่อให้มีการสื่อสารและผลักดันให้มีการเปิดบัญชีแบบ No Book 
มากขึ้น 
 5. สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ด าเนินการเพิ่มช่อง
ทางการแจ้ งปัญ หา เครื่อง  Update Passbook ผ่ าน  QR Code ช่อง
ทางการรับข้อเสนอแนะของพนักงานใน สังกัด สายงานเครือข่ายธุรกิจ
ขนาดเล็กและรายย่อย โดยทีมสนับสนุนธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย 
ประสานงานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการ
รับทราบปัญหาและด าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 
ปัญหาการใช้ผ้าหมึกไม่ได้มาตรฐาน 
 1. ประชาสัมพันธ์ให้สาขาใช้ผ้าหมึก เครื่อง Update Passbook ที่ได้
มาตรฐาน โดยทีมสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ปรับกระบวนการ
สั่งซื้อผ้าหมึกแท้  ผ่านระบบการสั่งซื้อแบบออนไลน์  Procure to Pay  
(P2P-Catalog) เพื่อให้สาขาสามารถสั่งซื้อผ้าหมึกแท้ได้สะดวกมากขึ้น 
 2. ประชาสัมพันธ์ให้สาขาเปลี่ยนผ้าหมึก เครื่อง Update Passbook ทันที
ที่ผ้าหมึกจาง 
 3. ทีมสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสานงานทีม KTBCS แจ้ง
รายงานไปยังสาขาเมื่อพบ Log ผ้าหมึกจางเพื่อให้สาขาด าเนินการเปลี่ยน
ผ้าหมึกทันท ี
 
 



  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 30 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 

 

11 

ผู้บริหารสายงานบริหารคุณภาพ
สินเชื่อและกระบวนการธุรกิจ
เครือข่ายรายย่อย (ต่อ) 

 ทั้ งนี้  ในปี  2566 ทีม  Channel Management สายงานกลยุทธ์และ
ผลิตภัณฑ์รายย่อย มีแผนพิจารณาจัดซื้อเครื่อง Update Passbook ใหม่
จ านวน 753 เครื่อง เพื่อเปลี่ยนทดแทนเครื่องเก่าที่หมดอายุการใช้งานเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าต่อไป 

คุณนิรันดร์  จิตประกอบ 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม สาเหตุที่ธนาคารต้องปรับอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งการปรับดอกเบี้ยดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อผู้กู้เงิน และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ขอเรียนว่า ธนาคารได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงการปรับอัตราดอกเบี้ยซึ่ง
เป็นไปตามกลไกของตลาด เพื่อเป็นการส่งผ่านต้นทุนทางการเงินที่ปรับ
เพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยให้ความส าคัญกับการดูแลช่วยเหลือลูกค้า
ทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าผู้ฝากเงิน และลูกค้าสินเชื่อ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่
ยังอ่อนไหวต่อภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น ให้สามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่น 

คุณวิบูลย์ เสรีชัยพร 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ธนาคารมีแนวทางในการป้องกันฐานข้อมูล (Database) ของ
ธนาคารอย่างไร 

ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี ขอเรียนว่า ธนาคารให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยกับระบบฐานข้อมูล 
(Database) ของธนาคารเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการก าหนดและปฏิบัติตาม
นโยบายความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่ ง อ้างอิงมาจาก
มาตรฐานสากล และมีการควบคุมการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่าง
เคร่งครัด ให้ เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น  อีกทั้งมีการ
ตรวจสอบความปลอดภัย ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของระบบ
ฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อให้พร้อมบริการแก่ลูกค้า และตลอดจนการ
ตรวจสอบการเข้าถึง (Access Log) อย่างเป็นระบบ 

คุณกนกพร อรรถกฤษณ์ 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ขอทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ ติดปีกให้ธุรกิจในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ EEC   

ผู้บริหารกลุ่ม สายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 2 
 
 
 
 
 

ขอเรียนว่า โครงการติดปีกให้ธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC เป็นการ
จัด  Solution Package ที่ เกี่ ย วข้องกับการให้บ ริการทางการเงินแก่             
ผู้ประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย 
 1. EEC Credit Package สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยพิเศษ ในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ EEC ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2% ต่อปี ผ่อนได้นาน สูงถึง 10 ปี (เงื่อนไข
ตามที่ธนาคารก าหนด) 
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ผู้บริหารกลุ่ม สายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 2 (ต่อ) 

 2. Digital Solution Package เพื่อช่วยบริหารจัดการธุรกิจได้ง่ายขึ้นทั้ง
ธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ 
 2.1 Krungthai Business Digital Platform บริหารจัดการการเงิน
ได้ง่าย ๆ โอน รับ จ่าย สะดวก 
 2.2 Krungthai Smart Trade บริการ Online ที่สามารถท าธุรกรรม
ต่างประเทศ และธุรกรรม บัญชี FCD ได้เต็มรูปแบบ รองรับได้ถึง 16 สกุลเงิน 
 2.3 Krungthai Smart FX ซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศ แบบ   
Real Time  ( ทั้ง Same Day และ Forward ได้สูงสุด 1 ปี) กับ 13 สกุลเงิน 
 3. Krungthai Logistics Package บริการช าระค่าภาษี และค่าธรรมเนียม 
Logistics 
  3.1 ช าระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การน าเข้า - ส่งออกได้ง่าย ๆ ด้วย Krungthai Logistics Card ที่ การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย    บริษัท การบินไทย และ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ 
  3.2 บริการออกหนังสือค้ าประกันศุลกากรผ่านแดน ASEAN 
(ACTS) เพื่อการขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่าง 7 ประเทศ ASEAN 
  โดยในแต่ละ Package มีข้อเสนอเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจใน
พื้นที่ภาคตะวันออก 5 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และ
ตราด เลือกใช้บริการกับธนาคาร ซึ่งจะเพิ่มฐานลูกค้าธุรกิจให้มากขึ้น 

คุณกนกพร อรรถกฤษณ์ 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ขอทราบข้อมูลการ Refinance สินเชื่อเดิมที่มีวงเงินคงเหลือ 
10 – 20 ล้านบาท ต้องติดต่อหน่วยงานใด 

ผู้บริหารสายงานสื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร 

ขอเรียนว่า  เนื่องจากการ Refinance สินเชื่อ แต่ละประเภทมีข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ขอให้ลูกค้า ติดต่อ ณ ที่ท าการสาขาธนาคารกรุงไทยที่
ท่านสะดวก เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

คุณฑิมพิกา ใจมล 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม เสนอแนะขอให้ธนาคารปรับลดค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดผ่าน
ทางตู้ ATM 

ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และ
ผลิตภัณฑ์รายย่อย 

ขอเรียนว่า ธนาคารจะท าการทบทวนต้นทุนการบริหารช่องทางตู้ ATM อย่าง
ต่อเนื่อง และจะพิจารณาค่าธรรมเนียมในจ านวนที่ เหมาะสมที่สุดเพื่อให้
ครอบคลุมต้นทุนการให้บริการ และ ไม่สร้างภาระให้ลูกค้ามากเกินไป 
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คุณอิกษณา โกวิทกูลไกร  
(ผู้รับมอบฉันทะ) 

ขอสอบถาม ปี 2566 ธนาคารมีแผนงานที่มีนัยส าคัญที่แตกต่างจากปี 
2565 อย่างไร 

ผู้บริหารสายงาน Global 
Business Development 
and Strategy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเรียนว่า ส าหรับปี 2565 ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยยังคงด าเนินธุรกิจ
โดยยึดตามแผนปฏิบัติการ 5 เสาหลักส าคัญ (5 Execution Pillars) อย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวน า” (Courage to change) 
โดยมุ่งการด าเนินงานตามแผนปฏิบั ติการดังกล่าว ให้ลึกขึ้น เร็วขึ้น 
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น ได้แก่ การประคองการ
เติบโตของธุรกิจหลัก การสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่  การปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานภายในให้เป็น Paperless Organization การต่อยอด
ธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า และการด าเนินธุรกิจอยู่บนความโปร่งใสและ
ความยั่งยืน (Krungthai Sustainability) 
 ส่วนในปี 2566 แผนงานของธนาคารกรุงไทยจะให้ความส าคัญในการ
มุ่ งขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด “มุ่ งสร้างคุณ ค่า สู่ความยั่ งยืน ” 
(Accelerating Sustainable Value Creation)  โ ด ย ธ น า ค า ร จ ะ ใ ห้
ความส าคัญในการมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจตามหลัก ESG เพื่อสนับสนุนให้ทุก
มิติของการด าเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทยร่วมเติบโตไปพร้อมกับสังคม 
อันจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และสามารถขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่การเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป   โดยด าเนินการ
ผ่าน 7 ยุทธศาสตร์หลัก (7 Strategic focus) คือ 
 1. ปลดล็อคศักยภาพในการสร้างมูลค่าจากการท าธุรกิจกับคู่ค้าของ
ลูกค้า (X2G2X) (Unlock disproportionate value from X2G2X)      
 2. ขับเคลื่อนประสิทธิภาพองค์กรด้วยดิจิทัลและข้อมูล (Leverage 
digital and data to drive efficiency) 
 3. เปิดตัวแพลตฟอร์มเพื่อสร้างการเติบโตในมิติใหม่ (Launch new growth 
platforms) 
 4. สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และ
ยั่งยืน (Support Sustainable and inclusive growth) 
 5. พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถการท างานแห่งอนาคต 
(Build future ready capabilities) 
 6. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีหลักขององค์กร (Upgrade 
core technology infrastructure) 
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ผู้บริหารสายงาน Global 
Business Development 
and Strategy (ต่อ) 

  7. ปฏิรูปวัฒนธรรมและปลูกฝังวิธีการท างานแบบใหม่เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรด้วยความคล่องตัว (Transform culture : embed new ways of working 
to drive organization agility) 
 ภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อรับมือกับความท้าทายและสร้างความ
ยั่งยืนให้กับธนาคารกรุงไทย นั้น ธนาคารได้ก าหนดทิศทางที่จะน าไปสู่
จุดหมายร่วมกันในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุ ROE ได้มากกว่า 
10% จึงได้แบ่งการด าเนินการบน 3 วัตถุประสงค์ คือ  
 1. เร่งบูรณาการรากฐานและโครงสร้างธุรกิจเดิมให้แข็งแกร่งและทันสมัย  
 2. เร่งขยายการเติบโตและต่อยอดจากสิ่งที่มีและได้สร้างพัฒนาแล้วให้
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 3. เร่งสร้างธุรกิจใหม่เพื่อตอบโจทย์คู่ค้าและพันธมิตรของธนาคารใน
การก้าวสู่ ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่
เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน 
 ธนาคารพร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้น าในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของประเทศ
ไทยที่ตอบโจทย์ทุกภาคส่วน มุ่งสร้างโอกาสให้คนไทย ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งจะมุ่งไปสู่การสร้างคุณค่า ที่ยั่งยืน
ต่อธนาคาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และคนไทยทุกคน 

คุณอิกษณา โกวิทกูลไกร  
(ผู้รับมอบฉันทะ) 

ข้อสอบถาม จากข่าวที่ปรากฏตามสื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้ามา
ก ากับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อรายได้ของ
ธนาคารหรือไม่  

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ขอเรียนว่า ในปัจจุบันธนาคารขยายการให้บริการในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า  ซึ่งผู้ใช้บริการของธนาคาร
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคารได้รับโอกาสต่อยอดธุรกิจ รวมถึง
ช่วยลดต้นทุนการด าเนินการและการสร้างรายได้ให้กับธนาคารได้ต่อไป 

คุณนลธวัช เลานัน 
(ผู้ถือหุน้) 

ขอสอบถาม การที่ธนาคารต้องเป็นคู่สัญญาอนุพันธ์ กับลูกค้าในวงเงิน
มาก ๆ ท าให้ธนาคารเสียโอกาสในการน าเงินไปปล่อยสินเชื่อหรือไม่ เพราะ
ต้องส ารองเงินไว้ส่งมอบในอนาคต 

ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาด
เงินตลาดทุน 
 
 

ขอเรียนว่า ในการก าหนดวงเงินคู่สัญญาอนุพันธ์ นั้น ธนาคารจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม โดยคู่สัญญาอนุพันธ์ที่เป็นสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่
ธนาคารจะมีการท าสัญญาหลักประกันที่ก าหนดให้คู่สัญญาต้องวาง
หลักประกันเงินสด หรือสินทรัพย์เทียบเท่าเงินสด ส าหรับมูลค่าความเสี่ยง
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ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาด
เงินตลาดทุน (ต่อ) 

ที่เกิดขึ้นบนธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีการเข้าท าไว้ ซึ่งจะช่วยลดสัดส่วนที่ธนาคาร
จะต้องกันส ารองลง และส าหรับคู่สัญญาอนุพันธ์อ่ืน ๆ นั้น ธนาคารจะมี
การพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา รวมถึงก าหนดขนาด
วงเงินให้เหมาะสมตามความต้องการใช้ และวัตถุประสงค์การใช้วงเงิน เพื่อ
ไม่ให้เกิดการต้ังวงเงินเกินความจ าเป็นใช้ ซึ่งการกันส ารองส าหรับธุรกรรม
อนุพันธ์นั้น ไม่ได้ท าให้ธนาคารเสียโอกาสในการน าเงินไปปล่อยสินเชื่อแต่
อย่างใด 

คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม เรื่องสวัสดิการพนักงานกรุงไทย ภายหลังจากที่มีการตีความ
ว่า ธนาคารไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ 

ผู้บริหารสายงานทรัพยากร
บุคคลและบรรษัทภิบาล 

ขอเรียนว่า แม้ว่าธนาคารไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. 
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แล้ว แต่ธนาคารก็ยังคงมีนโยบายรักษา
มาตรฐานในการดูแลพนักงานให้มีสวัสดิการที่ดี และเหมาะสม ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดและเทียบเคียงได้กับธนาคารพาณิชย์คู่เทียบมา
โดยตลอด 

คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอสอบถาม ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อ
ระบบสถาบันการเงินของประเทศไทย  

ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง ขอเรียนว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีผ่านมา ท าให้
ลูกหนี้ของสถาบันการเงินบางรายไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ จึงมี
ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของลูกหนี้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ไม่
สามารถช าระหนี้คืนได้ตามเงื่อนไข อย่างไรก็ดีธนาคารได้มีการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเครดิต(Credit Risk) โดยมีมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับสถานะธุรกิจและความสามารถในการช าระหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้
ยังคงสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้  เช่น  มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน  
(ฟ้า - ส้ม) เพื่อป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้าง  
 ทั้งนี้ ธนาคารยังมีการติดตามดูแล รวมถึงทบทวนความสามารถในการ
ช าระหนี้ ประมาณการทางการเงินของลูกหนี้ทั้งระดับรายตัวและระดับ 
Portfolio อย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ นอกจากนี้ภายหลังมาตรการช่วยเหลือ
ลูกหนี้สิ้นสุดลง ธนาคารยังมีบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อ
รองรับและสนับสนุนการให้สินเชื่อ เพื่อช่วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป 

Mr.Basant Kumar Dugar 
(ผู้ถือหุ้น) 

ชมเชยผลการด าเนินงานของธนาคาร และชมเชยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 



  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 30 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 
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คุณนิพัทรา บุญสวาท 

(ผู้ถือหุ้น) 

ชมเชยการบริหารจัดการประชุมสามัญฯ 

คุณวรรณา ตันวงศ์วาล 

(ผู้รับมอบฉันทะ) 

ขอชื่นชมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 

คุณวิภาภรณ์ พิชิตศศิธร 

(ผู้ถือหุ้น) 

ชมเชยผลการด าเนินงานของธนาคาร 

คุณเพ็ญศรี วุฒิสิทธิกุลกิจ 

(ผู้ถือหุ้น) 

ชมเชยคณะกรรมการธนาคาร 

คุณชณสิทธิ์ ทองสุข 

(ผู้ถือหุ้น) 

ชมเชยคณะกรรมการธนาคาร 

คุณสถาพร  โคธีรานุรักษ์ 

(ผู้ถือหุ้น) 

ขอเสนอแนะ ให้มีการตอบค าถามตามระเบียบวาระของการประชุมสามัญฯ 

ที่ก าหนด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ 

(ผู้ถือหุ้น) 

ขอเสนอแนะ 3 ข้อ สรุปได้ดังนี้ 

 1. ให้ธนาคารเป็นแกนน าในการใช้ฐานข้อมูลจากแอปพลิเคชัน  เป๋าตัง เพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและน าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการตลาดต่าง ๆ  ให้ตรงตาม

ความต้องการของลูกค้า 

 2. ให้ธนาคารสนับสนุนบุคคลที่เสียภาษีอากรอย่างถูกต้อง โดยการให้

ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อประเภทต่าง ๆ 

 3. ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ครั้งต่อไป ขอให้มีการเพิ่มลายสีธง

ชาติในกรอบโลโก้ของธนาคาร เพื่อให้แตกต่างจาก  แอปพลิเคชัน Krungthai 

Next 

ผศ.ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล    

(ผู้ถือหุ้น) 

ขอเสนอแนะ ให้ทางธนาคารให้ความส าคัญกับการป้องกันฐานข้อมูล 

(Database) ของธนาคาร  รวมถึงการกระจายข่าวผ่านช่องทาง Social 

Media ต่าง ๆ 

คุณธเนศร์ นภาวรรณ 

(ผู้ถือหุ้น) 

ขอเสนอแนะ ให้ผู้บริหารของธนาคารเน้นการให้บริการและเข้าหาลูกค้า

เพื่อให้ทุกคนหันมาใช้บริการของธนาคาร 

 
 
 
 


